

Số: 4128/HD-GDĐT

TP. Thái Nguyên ngày 28 tháng 10 năm 2019

HƯỚNG DẪN
Công tác thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ năm học 2019- 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-CTĐTNg ngày 17/10/2019 của Hội Chũ thập đỏ thành phố Thái Nguyên trong công tác thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ năm học 2019- 2020; Căn cứ chương trình phối hợp giữa Hội Chũ thập đỏ thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên trong công tác thanh thiếu niên Chũ thập đỏ. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên hướng dẫn, triển khai hoạt động công tác thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ trong trường học năm học 2019- 2020 với các nội dung như sau:

1. Phát triển tổ chức thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ

Phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức đoàn, đội trong việc phối hợp tổ chức hoạt động thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ trong trường học. Thực hiện công tác quản lý thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của thanh thiếu niên Chũ thập đỏ Việt Nam.

Nhằm củng cố tổ chức Hội trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tiến hành rà soát số lượng, chất lượng và loại hình tổ chức thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ trong trường học (theo biểu mẫu gửi kèm).

Ban Chấp hành chi hội, Hội cơ sở trong trường học phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường rà soát, củng cố, thành lập đội thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ trong trường học như Đội thanh niên Chũ thập đỏ tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu... mỗi đội, nhóm, câu lạc bộ gồm 1 đội trưởng, 1- 2 đội phó và từ 10 đến 30 đội viên.

2. Tuyên truyền phổ biến giáo dục lòng nhân ái và chăm sóc sức khỏe cho thanh, thiếu niên Chũ thập đỏ

Tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo; Phong trào Chũ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế; Luật nhân đạo Quốc tế; Luật hoạt động Chũ thập đỏ, tổ chức và hoạt động của Hội Chũ thập đỏ Việt Nam giúp thay đổi nhận thức và hành vi biết giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.

Tổ chức tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, dinh dưỡng học đường, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của Hội.

Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong buổi chào cờ thứ 2 hàng tuần, trong các giờ học ngoại khoá, các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi đoàn, chi hội, chi đội nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày Chử thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội... Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cán bộ giáo viên, các cá nhân thanh, thiếu niên Chử thập đỏ điển hình có hành động, sáng kiến tốt trong các hoạt động nhân đạo trên các phương tiện thông tin (báo, đài) và vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội (23/11).

Tổ chức các hoạt động như hội thi, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Chử thập đỏ. Cán bộ, giáo viên sau khi được tập huấn phối hợp với cán bộ phụ trách y tế trường học, tổ chức Đoàn, Đội trong trường học hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh, thiếu niên.

Thành lập các đội sơ cứu, cấp cứu trong trường học; Phòng, chống tai nạn thương tích; Phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ; Phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; Phòng chống tệ nạn xã hội; Tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, kỹ năng sống trong tình huống khẩn cấp, kỹ năng làm việc nhóm.

Tổ chức định kỳ các hoạt động vệ sinh trong trường học và khu vực xung quanh trường học; Giám sát việc giữ gìn vệ sinh trong trường học. Xây dựng và củng cố “Góc sức khoẻ Chử thập đỏ” hoặc “Tủ thuốc Chử thập đỏ”, phát triển vườn cây thuốc nam trong trường học (khi có điều kiện).

3. Tổ chức các hoạt động nhân đạo trong trường học

Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phối hợp khảo sát lập hồ sơ “Địa chỉ nhân đạo” đối với các em học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên, thiếu niên trong từng lớp và cán bộ, giáo viên đăng ký trợ giúp thường xuyên với hình thức thiết thực. Mỗi tập thể thanh niên, thiếu niên trợ giúp ít nhất một “Địa chỉ nhân đạo” trong trường học hoặc ở cộng đồng dân cư. Phấn đấu mỗi Chi hội/Hội cơ sở trường học, câu lạc bộ hoặc đội thanh, thiếu niên Chử thập đỏ trường học trợ giúp ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo trong và ngoài trường học.

Lập hồ sơ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong từng lớp và trong trường, vận động thanh, thiếu niên và giáo viên trợ giúp các đối tượng cụ thể bằng những hình thức thiết thực.

Vận động thanh niên, thiếu niên tham gia các cuộc vận động, phong trào tương thân, tương ái do ngành giáo dục và Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên phát động. Phát triển các hình thức gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó.

4. Phát triển kỹ năng hoạt động và giao lưu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ

Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội trong trường học tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn nghệ, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về hoạt động Chữ thập đỏ, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể giữa các lớp, các khối, các chi đoàn, đội thiếu niên tiên phong trong nhà trường và giữa các trường.

Tập huấn, phát triển kỹ năng cho thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ như kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tệ nạn xã hội, vận động hiến máu nhân đạo.

Trên đây là hướng dẫn công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học năm học 2019- 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện và gửi biểu tổng hợp về Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố trước ngày 20/11/2020 theo địa chỉ mail: nghiadq.phongtp@thainguyen.edu.vn

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, THCS;
- Lưu: VT, CM.



**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Xuân Hải